



ที่ ศป ๐๐๒๓/ ๑๗๖

ถึง กระทรวง กรม และหน่วยงานอิสระ

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ดังนี้

**๑. ตำแหน่งที่รับโอน**

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ-ระดับชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา

**๒. คุณสมบัติที่ต้องการ**

๒.๑ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ

๒.๒ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

**๓. การดำเนินการ**

ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอนสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์ขอโอนได้ที่ [www.admincourt.go.th](http://www.admincourt.go.th) หัวข้อ ประชาสัมพันธ์ > ข้าราชการสมัครงาน > รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ-ระดับชำนาญการ หรือตาม QR Code ระบุไว้ในท้ายหนังสือ และยื่นความจำนงพร้อมหลักฐานส่งมาทาง Google Forms โดยเข้าไปที่ Link : <https://forms.gle/eFc3wQGwnV7cAkvY8> ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา ๑๖.๓๐ น.) และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๑๐๓๒

ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่สำนักงานศาลปกครองกำหนดซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์สำนักงานศาลปกครองต่อไป

การโอนในครั้งนี้สำนักงานศาลปกครองจะรับโอนในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับชำนาญการ และอัตราเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำหรับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกและรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง จะเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อนึ่ง สำนักงานศาลปกครองจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในแบบแสดงความประสงค์ขอโอน ดังนั้นหากปรากฏภายหลัง

/ว่าผู้สมัคร...

ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่สำนักงานศาลปกครองกำหนด หรือในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกมาตั้งแต่ต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและหน่วยงานในสังกัดของท่านทราบด้วย  
จะขอบคุณยิ่ง



แบบประสงค์ขอโอน ระบบการรับสมัครฯ

สำนักบริหารงานบุคคลสำนักงานศาลปกครอง  
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๐๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ recruit.oac@admincourt.go.th



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
<https://bit.ly/สรBQbvQ>  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕